

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒน์กุล	สังกัด	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
การศึกษา	ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, M.B.A.(Marketing), , ไทย, M.Econ.(Marketing), , ไทย, Ph.D.(Ag. Econ.), University of Minnesota , สหรัฐอเมริกา,		
สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ	Agricultural Policy , International Trade , Agricultural Product Marketing		
โครงการวิจัย	<p>ปี 2538 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออก (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</p> <p>ปี 2539 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออก (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</p> <p>ปี 2540 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออก (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ปี 2545 การศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจส่งออกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>ปี 2546 การศึกษาพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการส่งออกของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>ปี 2549 การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</p> <p>ปี 2550-2551 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>ปี 2551-2552 การติดตามและประเมินผลโครงการ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>ปี 2551-2552 การศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการขยายตลาดส่งออกกล้วยไม้ในต่างประเทศ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>ปี 2553 การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>ปี 2553-2554 การวิจัยประเมินผลโครงการประกันรายได้ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>ปี 2554-2555 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>ปี 2556 การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร</p> <p>ปี 2558 จัดทำเครื่องชี้วัดการพัฒนาโซ่คุณค่าข้าว (Indicators of Rice Value Chain Development) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากThe World Bank Group</p> <p>ปี 2558-2559 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)</p> <p>ปี 2558-2559 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ</p> <p>ปี 2559-2560 การศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์การไม่แสวงหากำไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</p> <p>ปี 2560-2561 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)</p>		

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2538 - 21 มกราคม 2564